

Số: *SK*-CV/TĐTN-BTG

Quảng Nam, ngày 09 tháng 5 năm 2019

"V/v đẩy mạnh tham gia Cuộc thi trắc nghiệm  
trực tuyến về Biển đảo Việt Nam"

**Kính gửi: BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.**

Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TWĐTN-BTG, ngày 25/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc "*Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về Biển đảo Việt Nam*"; cuộc thi diễn ra từ ngày **08/4** đến ngày **12/5/2019**. Qua theo dõi, một số địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, triển khai, vận động đông đảo CB, ĐVTN tham gia tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, đơn vị triển khai chưa đạt hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian đến để tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả hơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa cuộc thi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên hệ thống website, fanpage facebook của các đơn vị. Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi (*cuộc thi còn 3 ngày, từ ngày 10/5 – 12/5/2019; thời gian tham gia dự thi vào lúc 13g30 và 20g30 hàng ngày*). Đề nghị mỗi huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc có ít nhất **10** lượt CB, ĐVTN tham gia dự thi.

2. Để thuận tiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức đã xây dựng và hoàn thiện Website thi tại địa chỉ: **biendaovietnam.org.vn** và Ứng dụng thi trên thiết bị di động: **Ereka!**, thí sinh nhận thưởng ngay sau khi thi thông qua Ngân hàng số ViettelPay. Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thông báo, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, thanh niên tải ứng dụng (*Ereka! để thi và ViettelPay để nhận thưởng*), đăng ký các tài khoản cần thiết để tham gia dự thi và nhận thưởng được thuận tiện (*có infographic đã được đăng tải trên fanpage: Tuổi trẻ Quảng Nam*)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về Biển đảo Việt Nam có ý nghĩa rất lớn trong công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Lưu: VT, Ban TG;

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Xuân Đức**